

# ราคาน้ำตาลใหม่ 21.50 บ./โล

## ● ปล่อยล่อยตัวแต่ยังควบคุม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางห้างค้าปลีกได้แจ้งราคาใหม่ของน้ำตาลทรายด้วยการปรับลดราคาลง 2 บาทต่อ กก. หรือจากราคาเดิม 23.50 บาทต่อ กก. มาอยู่ที่ 21.50 บาทต่อ กก. หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศลดตัวราคาน้ำตาลทรายไปแล้ว ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ราคาน้ำตาลทรายขายปลีกทั่วประเทศและล่าสุดเจ้าหน้าที่รายงานว่าร้านค้าปลีกทั่วไปส่วนใหญ่ก็มีการปรับลดราคาเช่นกัน

นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือให้ผู้ผลิตสินค้าในกลุ่มเครื่องดื่มที่มีวัตถุดิบเป็นน้ำตาลทรายในปริมาณมาก ๆ เช่น น้ำอัดลม ชาเขียว ขนมหวาน เป็นต้น ช่วยปรับราคาลงตามต้นทุนที่ปรับลดลง หรือให้มีการใช้โปรโมชันสินค้า

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า กระทรวงฯ ยังจะคงน้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมต่อไป เพื่อให้ยังคงสามารถมีมาตรการในการบริหารจัดการได้ เพราะน้ำตาลทรายเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ และจะยังคงเพดานราคาจำหน่ายปลีกสูงสุดไว้ที่ 23.50 บาท อย่างไรก็ตามกระทรวงฯ จะไม่ประกาศราคาแนะนำของน้ำตาลทรายเพราะราคาปัจจุบันต่ำกว่าเพดานที่กำหนดไว้ แต่จะเข้าไปดูราคาให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของต้นทุนและราคาตลาดโลก

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้รายงานสถานการณ์ราคาน้ำตาลทรายแล้วส่วนใหญ่จะเริ่มมีการปรับลดราคา 2 บาทต่อ กก. ในส่วนของร้านค้าที่ยังไม่มีการปรับลดราคาทางกรมฯ ก็จะให้ชี้แจงข้อมูลว่าเป็นสินค้าของสต็อกเก่าหรือสต็อกใหม่



รายงานข่าวจาก บริษัท บีคซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวว่า ในช่วงวันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา บีคซีได้ปรับราคาน้ำตาลลดลงเหลือ กก.ละ 21.50 บาท เท่ากันทุกยี่ห้อ

นางวรรณ ชิตอรุณ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กล่าวว่า หลังจากการประกาศยกเลิกการกำหนดราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 61 ราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานในวันที่ 16 ม.ค. 61 ได้ลดลง จากการสำรวจราคาน้ำตาลทราย พบว่า ราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายหน้าโรงงานราคาน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กก. ละ 18.18-18.31 บาท และ

ราคาน้ำตาลทรายขาวธรรมดา กก.ละ 17.06-17.22 บาท

ทั้งนี้จากยอดการขนย้ายน้ำตาลทรายที่จำหน่ายหน้าโรงงานระหว่างวันที่ 16-20 ม.ค. 61 มียอดขนย้ายจำนวน 53,000 ตัน หรือ 530,000 กระสอบ และในวันที่ 23 ม.ค. ที่ผ่านมา สอน. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบราคาน้ำตาลทรายที่ห้างค้าปลีก (โมเดิร์นเทรด) พบว่าส่วนใหญ่ปรับราคาลดลงแล้ว เฉลี่ยราคาน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์อยู่ที่ 21.50 บาท ทำให้ สอน. มั่นใจว่าน้ำตาลทรายที่ค้างอยู่ก่อนการปรับราคาจำนวน 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 15 ม.ค. จำหน่ายหมดไปแล้ว.

ส่วนปริมาณน้ำตาลทรายในท้องตลาดทั่วไปยังไม่มีปัญหาการขาดแคลน นางสาวสลิลา สิทธิพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบริษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า หลังจากมีการลอยตัวราคาน้ำตาล เทสโก้ โลตัส ได้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำตาลทราย 2 บาทต่อ กก. จากเดิม 23.50 บาท เหลือ 21.50 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. ที่ผ่านมา เทสโก้ โลตัส ทำงานร่วมกับคู่ค้าผู้ผลิตน้ำตาลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีสินค้าจำหน่ายในสาขาเพียงพอและเฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป